

DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM 2021...

(Tiếp theo trang 1)

điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh.

cấp cao buổi sáng với chủ đề "Một số gợi ý đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam". Phiên tọa đàm buổi chiều với 2 chuyên đề: "Phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế" và "Bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình

phục hồi kinh tế". Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế, các diễn giả, nhà khoa học đã cập nhật, đánh giá những vấn đề mới nhất về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay trên toàn thế giới; phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng và tác động của dịch, thực trạng của nền kinh tế thế giới hiện nay, xu hướng trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ

kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế cũng như những gợi ý chính sách, những ý kiến đánh giá thực trạng nền kinh tế Việt Nam, những kiến nghị đề xuất cho chương trình phục hồi, các gợi ý chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cũng tại diễn đàn, các đại biểu, các chuyên gia còn trao đổi và giải đáp các câu hỏi về huy động nguồn lực, phân bổ nguồn lực, sự hấp thụ năng lực của nền kinh tế trong điều kiện nền kinh tế còn một số điểm nghẽn, vướng mắc...

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong năm 2020, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và là một trong những nước có tăng trưởng dương cao nhất thế giới. Năm 2021, Việt Nam đã có nhiều giải pháp đổi mới để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư với biến chủng Delta đã gây thiệt hại rất nặng nề, làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội. Do vậy, những ý

kiến đóng góp của các đại biểu có nghĩa rất quan trọng, nhằm góp phần làm rõ thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế để Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết các gói chính sách, giải pháp về tài khóa và tiền tệ, vừa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 vừa hỗ trợ cho mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhằm cụ thể hóa chủ trương, kết luận của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV về chiến lược tổng thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại diễn đàn, từ đó nghiên cứu, tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ để ra các giải pháp hiệu quả nhất vừa thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch Covid-19 vừa góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; đặc biệt là các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.



Ảnh minh họa

THÀNH PHỐ MỞ CỬA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; một số ổ dịch phát sinh trên địa bàn thành phố đã cơ bản

được kiểm soát. Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, thành phố Thái Bình cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hoạt động biểu

diễn văn hóa nghệ thuật; hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn được phép hoạt động trở lại từ 5 giờ 00 ngày 5/12/2021.

Theo đó, các cơ sở hoạt động trở lại phải xây dựng phương án, báo cáo UBND phường, xã phê duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; thực hiện kinh doanh trong nhà, nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Các hoạt động tiếp tục tuyên truyền, vận động

nhân dân hạn chế, tiết giảm quy mô; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định. Cùng với đó, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về phòng, chống

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)



Học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương tham gia cuộc thi.

* Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", Huyện ủy Kiến Xương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Tuyên truyền chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", về thân thể, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài nói, bài viết, những lời dạy của Bác dành cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình, gắn với năm lần Bác về thăm Thái Bình, những tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình với Bác. Tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, cổng thông tin điện tử để tuyên truyền về cuộc thi; viết bài phản ánh về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, các trường học, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi.

* Hướng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng và ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực tham gia cuộc thi. Tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2021, các chi bộ dành thời gian thảo luận tổ chức cho đảng viên trong chi bộ tham gia dự thi.



Cán bộ, người lao động Công ty Tân Độ tham gia cuộc thi.

Để bảo đảm thời gian, số lượng người tham gia dự thi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng báo cáo định kỳ hàng tuần về Đảng ủy Khối để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc tham gia thực hiện.

Thực hiện chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir

Theo thông tin từ Sở Y tế, Thái Bình là một trong những tỉnh, thành phố được lựa chọn để thực hiện chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do

Bộ Y tế triển khai. Phác đồ điều trị đã được tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Theo phác đồ, những người trên 18 tuổi được chỉ định dùng thuốc. Việc dùng thuốc trong 5 ngày liên tiếp với liều lượng

quy định. Sau 5 ngày sẽ đánh giá lại bằng việc xét nghiệm. Tại Thái Bình, Bộ Y tế hiện đã cấp 1.000 liều để điều trị cho bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng. Qua đánh giá bước đầu tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh

nhân Covid-19 nhẹ, không triệu chứng trong tỉnh và các bệnh viện đã chiến đấu cho thấy hiệu quả. Sau 5 ngày dùng thuốc đến ngày thứ 6, đa phần bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc được tính thì giá trị CT >= 30, nồng độ virus giảm; từ đó rút ngắn được quá trình điều trị, giảm kinh phí điều trị và người bệnh sớm được ra viện.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 120 lọ thuốc Remdesivir cho Thái Bình để điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đánh giá của Bộ Y tế, thuốc đã sử dụng đạt hiệu quả ở một số tỉnh khu vực miền Nam. Tại Thái Bình, số lượng bệnh nhân nặng đang điều trị ít nên sẽ có những đánh giá sau.

ĐỨC DUNG

HOANG LANH

THÁI BÌNH Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 27 cho trẻ từ đủ 12 - 17 tuổi

Theo kế hoạch của Sở Y tế, từ ngày 4 - 6/12, tại các huyện: Tiên Hải, Thái Thụy, Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Hưng Hà sẽ tổ chức tiêm mũi 1 đối với 30.252 liều vắc-xin cho trẻ từ đủ 12 - 17 tuổi. Đối với trẻ có bệnh lý nền tiêm tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện; không tiêm cho các trường hợp F1.

Các huyện chủ động xác định các địa phương nguy cơ cao để triển khai tiêm cuốn chiếu, phủ 100% cho trẻ từ đủ 12 - 17 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Để việc tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình tổ chức tiêm chú ý việc bố trí các khu vực đón tiếp, tiêm, theo dõi sau tiêm, thực hiện phân luồng theo nguyên tắc một chiều... Các bệnh viện thành lập các đội cấp cứu lưu động có đầy đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi được điều động.

Trung tâm Cấp cứu 115 sẵn sàng cấp cứu khi có yêu cầu. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với ngành Y tế triển khai hoạt động tiêm chủng tại các trường học, huy động, bố trí nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ cập nhật mũi tiêm trên phần mềm. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ.

NHƯ HOANG



Học sinh được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Sáng ngày 5/12, Huyện đoàn, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ban CHQS, Công an, Đài TTTT huyện Hưng Hà phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự và được tường thuật trên Báo Thái Bình điện tử.



Cảnh phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Nội dung vụ án của phiên tòa giả định được xây dựng theo tình huống: Ngày 10/10/2020, Nguyễn Văn Công và Vũ Văn Quân đều sinh năm 2002 ở thị trấn Hưng Hà vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày 29/9/2021, Công và Quân lại có hành vi gian dối, nhờ Trần Hải Thành, sinh năm

2002, thôn La, xã Thái Phương và Lê Văn Đạt, sinh năm 2001, thôn Bằng, xã Minh Khai là những người có sức khỏe không đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự tại UBND xã Hòa Bình thay Công và Quân nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Hành vi của Công và Quân đã phạm vào tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Căn cứ khoản 1, Điều 332 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Công và Vũ Văn Quân mỗi người 1 năm tù giam về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đối với Trần Hải Thành và Lê Văn Đạt là người đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thay cho Công và Quân, bị xử phạt hành chính.

Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, phiên tòa giả định đã có tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Phiên tòa đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các cấp chính quyền địa phương, đồng thời thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân.

BẢO AN

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 110.573 ca, tử vong tăng 2.319 ca.

Việt Nam: Tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt 1,3 triệu người.

Ngày 5/12, cả nước ghi nhận 14.314 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 14.312 ca trong nước và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.309.092 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện tiêm hơn 127,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.711 bệnh nhân. Hiện 1.009.277/1.309.092 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Thái Bình: Trong ngày ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Ngày 5/12, ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 18 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly y tế, 10 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng đã xác định được nguồn lây nhiễm (1 trường hợp ở huyện Tiên Hải, 3 trường hợp ở huyện Quỳnh Phụ, 6 trường hợp ở huyện Đông Hưng).



Chợ Thắm, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến 19 giờ 50 phút ngày 5/12, toàn tỉnh có 514 trường hợp F1 và 764 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10) đến nay là 28.443 trường hợp. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 395 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 894 trường hợp, trong đó 886 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 8 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 20 giờ ngày 5/12, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.752.709 mũi vắc-xin phòng Covid-19.